

Số: 02/TTr-UBND

Nhơn Hưng, ngày 07 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc hỗ trợ đưa bệnh nhân tâm thần nguy hiểm đi điều trị bệnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên.

Theo báo cáo của Công an phường Nhơn Hưng, vào lúc 00 giờ 10 phút ngày 30/11/2024, đối tượng Võ Văn Dê, sinh năm 1990, ngụ tổ 19, khóm Đông Hưng, phường Nhơn Hưng đã sử dụng một khúc cây tre có gắn thanh sắt và một cây kéo leo qua hàng rào nhà ông Nguyễn Văn Hùng (hàng xóm của Dê) đến chỗ vợ chồng ông Hùng đang ngủ và đâm ông Hùng nhiều nhát vào đầu và mặt vì Dê cho rằng vợ mình đã ngoại tình với ông Hùng, vợ của Dê là chị Nguyễn Thị Thanh Ny đến can ngăn cũng bị Dê đâm trúng chân phải gây thương tích. Sau đó ông Hùng và chị Ny được đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh thuộc Thành phố Châu Đốc. Đối tượng Dê bị bắt và giao cho công an thị xã xử lý.

Theo lời kể của chị Ny (vợ đối tượng Dê) thì khoảng 02 tháng gần đây Dê có biểu hiện bệnh tâm thần như hay nói chuyện một mình, ăn bọc nilong, lá cây v.v... Do đó công an thị xã Tịnh Biên đã đưa đối tượng Dê xuống Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ để giám định bệnh và đã có kết luận bệnh lý tâm thần, yêu cầu địa phương đưa đối tượng đi điều trị bắt buộc tại bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp.

Qua trao đổi với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã thì hiện nay nguồn kinh phí hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân tâm thần của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh không còn áp dụng, do vậy không thể hỗ trợ chi phí đưa đối tượng Dê đi điều trị bắt buộc theo yêu cầu của công an thị xã.

Gia đình đối tượng Dê có 07 thành viên, gồm hai vợ chồng và 05 đứa con trong tuổi ăn nôi học, hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cũng không thể lo được chi phí để tự điều trị bệnh.

Theo thông tin của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ thì đến ngày 08/01/2025 nếu không làm thủ tục chuyển đối tượng Dê đến bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp để điều trị thì sẽ trả về nhà (vì đã có bệnh án tâm thần nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự). Trong tình trạng hiện nay, nếu đối tượng Dê được trả về địa phương thì sẽ là một mối nguy hại lớn đối với những người xung quanh, đặc biệt là gia đình ông Hùng (đã xuất viện về nhà).

Trước tính chất nguy hiểm của đối tượng Dê với những hành vi có thể gây hại cho những người xung quanh nên việc phải đưa đi điều trị tại bệnh viện chuyên khoa là rất cần thiết, tuy nhiên hiện nay địa phương và gia đình không có kinh phí để đưa bệnh nhân nguy hiểm này đi điều trị với số tiền 20 triệu đồng.

Do đó, Ủy ban nhân dân phường Nhơn Hưng kính trình lãnh đạo UBND thị xã Tịnh Biên xem xét sự việc và chỉ đạo các ngành chuyên môn cùng địa phương có hướng giải quyết kịp thời, không để tình trạng đáng tiếc tiếp tục xảy ra./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Phòng LĐTB&XH thị xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Thị Kim Sa